



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ตามที อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ นั้น

บัดนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้น
แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ให้ผู้ผ่าน
การคัดเลือกไปรายงานตัวพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้ง ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละ
สิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้

อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.
๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
ผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หรือถ้าเป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งทันทีและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ
มิได้

บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ครบจำนวนตำแหน่งว่างที่
ประกาศไว้ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี และเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว หากจะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนอก
หน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จะต้องมียะยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๕ ปี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

ที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
	สาขาวิชาปฐมวัย		
๑	๐๐๑	นางสาวอุบลรัตน์ มานะพิมพ์	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ แต่งกายด้วยชุดข้าราชการสีจางี้แขนยาว

